



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-**สถานการณ์ประเทศไทย** ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย เสียชีวิตคงที่ 94 ราย ป่วยสะสม 28,868 ราย หายป่วยเพิ่ม 47 ราย รักษาหายรวม 27,426 ราย ยังรักษาอยู่ 1,343 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกทม. สมุทรสาคร และสมุทรปราการ มีเด็กอายุ 12 ปี 4 ปี และ 13 ปี ติดเชื้อจากการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวซึ่งไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ ส่วนนนทบุรี พบผู้ป่วย 2 ราย เป็นพนักงานเอกชน และจนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเสาธงหิน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 129,424,985 ราย เสียชีวิต 2,826,572 ราย รักษาหาย 104,381,932 ราย **ฟิลิปปินส์** อนุญาตให้เอกชนนำเข้าวัคซีนโควิดตัวเอง **อินเดีย** กำลังทดลองวัคซีนโควิด 19 เพิ่มอีก 7 ตัว และ **บ.ไฟเซอร์** รับประทานวัคซีนโควิด 19 ใช้ได้ผลดีในกลุ่มวัยรุ่น 12-15 ปี **ประเทศที่จำกัดการใช้วัคซีนแอสตรา** ได้แก่ **เยอรมนี** จำกัดการใช้วัคซีนในผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงปัญหาลิ้มเลือด **สเปน** เดิมจำกัดการใช้ในกลุ่มอายุ 55-65 ปี ได้ขยายออกไปในกลุ่มเกินกว่า 65 ปี **แคนาดา** ให้ระวังใช้ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 55 ปีลงไป และ **ออสเตรเลีย** ห้ามใช้วัคซีนแอสตรา และไฟเซอร์ในกลุ่มผู้มีประวัติเกิดโรคลิ่มเลือดมาแล้วอย่างน้อย 1-2 ครั้ง และผู้มีประวัติเกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมอง **จีน** เผชิญแรงกดดันอีกครั้งหลัง WHO เติมน้ำสืบสวนสมมติฐานว่าไวรัสก่อโรคโควิด 19 อาจรั่วไหลออกมาจากสถาบันไวรัสวิทยาที่นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ซึ่งเป็นจุดแรกที่พบการระบาดของโรค

มาตรการของ สร. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์,ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, thailandplus, js100, workpointtoday)

-ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมว่าทรงรับการฉีดวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, thailandplus, js100, workpointtoday, tnnthailand, thestandard)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวภายหลังหารือกับ มร. เจมส์ ทีก ประธาน บ. แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) ว่า บริษัทแม่ของแอสตราเซนเนกา ขึ้นชมบ.สยามไบโอไซเอนซ์ ผู้ผลิตวัคซีนแอสตราเซนเนกาในประเทศไทย ที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเคร่งครัด ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นที่น่าพอใจ มาตรฐานดีเยี่ยม ส่วนสถานการณ์แนวชายแดนไทย-เมียนมาที่มีผู้บาดเจ็บเข้ามา ยืนยันว่าเป็นการรักษาตามหลักมนุษยธรรม พร้อมกับตรวจหาเชื้อโควิด 19 ไปด้วย ขณะเดียวกันได้มีการกระจายวัคซีนล็อต 2 จากซิโนแวค 10,000 โดส ไปให้กับบุคลากรด่านหน้าแล้ว ซึ่งเป็นแผนเดิมที่เตรียมสำรองไว้ไม่กระทบกับการกระจายวัคซีนส่วนอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, thaigov, thailandplus, TNN, innnews, mcot, nationtv)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมด้วย อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดโครงการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แต่พระสงฆ์วัดในกทม. ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มีพระสงฆ์เข้ารับวัคซีนรวม 151 รูป ย้ำว่า แม้พระสงฆ์จะได้รับวัคซีนแล้วแต่ในการจัดพิธีทางศาสนายังคงต้องปฏิบัติตามแนวทาง สร. รวมทั้งป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด และจะฉีดวัคซีนให้พระสงฆ์ในจังหวัดอื่นต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสร. ติดตามความพร้อมการจัดบริการวัคซีนโควิด 19 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่รพ.ราชวิถี ล่าสุดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 80%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, thailandplus, newtv, thebangkokinsight, innnews, prachachat)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงว่า การรับประทานอาหารร่วมกันมีโอกาสแพร่และรับเชื้อโควิด 19 ได้ การเดินทางและพบญาติผู้ใหญ่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองเคร่งครัด กรณีพบตำรวจ ตม. ติดเชื้อ 3 ราย พบว่ามี การรับประทานอาหารร่วมกับจนท.ที่ติดเชื้อรายก่อนหน้า มีการถอดหน้ากากและพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร ทำให้มีโอกาสแพร่และรับเชื้อสูง นอกจากนี้ ยังพบจนท.บริการตักอาหารให้กับผู้ต้องกักไม่เคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเองทำให้ติดเชื้อ ส่วนการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผน กรณีมีข่าววัคซีนค้าง สต็อก 1 ล้านโดสนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะวัคซีนล็อตล่าสุดที่เข้ามา 8 แสนโดสเพิ่งผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเริ่มฉีด 1 เม.ย. และเตรียมระบบทุกจังหวัดให้พร้อมฉีดวัคซีนประชาชนล็อตใหญ่ในเดือนมิ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN, thaipbs

ประเด็นข่าว

- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 กล่าวถึงกรณีวัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่บรรจุขวดละ 6.5 มล. ว่า ปกติวัคซีนหนึ่งขวดจะบรรจุเกินกว่าโดสที่ใช้ซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัทอยู่แล้ว หากบริหารจัดการการฉีดอย่างดี อาจฉีดได้ 11-12 โดสต่อขวด จะทำให้ฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมประชาชนมากยิ่งขึ้น และเข้าถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนได้ถึง 40 ล้านคน เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, bluechipthai, bangkokbiznews

- กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน โดยเฉพาะช่วงนี้ที่กำลังทยอยฉีดวัคซีนโควิด 19 แม้จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้ว หากประมาทไม่ป้องกันตนเอง ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ แต่ความรุนแรงของโรคจะลดลง ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญในมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น

- สธ. จัดส่งวัคซีนโควิด 19 ล็อตสอง 50,000 โดส จาก 100,000 โดส ถึง จ. ภูเก็ต โดยจังหวัดเตรียมแผนฉีดให้เสร็จก่อนสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, mcof, INN

- ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยว่า ศบค. ชุดเล็ก ติดตามการติดเชื้อ จ.สมุทรปราการ พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 1 ราย ไม่ระวังตัว นำไปแพร่เชื้อให้คนรอบข้าง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย ติดเชื้อต่ออีก 2 ราย คือ สามีและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งรายนี้แพร่เชื้อให้กับน้องสาวและลูกชายอายุ 1.7 ปี และพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งจะพบลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะคนวัยทำงานยังไปในชุมชน อาจไม่ระวังตัว ส่วนกรณีพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในศูนย์กัก ตม.บางเขน พบมีข้าราชการตำรวจติดเชื้อแล้ว 3 นาย นอกจากนี้ มีการกำหนด 10 เมืองนำร่องในการจัดประชุมในพื้นที่จังหวัดต้นแบบเพื่อทดสอบมาตรการของโครงการและเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งจะขับเคลื่อนการจัดงาน ดังนี้ ภูเก็ต 5 เม.ย. อุตรดิตถ์ 7 เม.ย. เชียงใหม่ 9 เม.ย. พัทธยา 30 เม.ย. และ กทม.บางพื้นที่ ซึ่งกรมอนามัยจะร่วมกับสнг.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการฯ จัดทำมาตรฐานสำหรับต่อยอดการจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า

- กทม. เตือนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนเข็ม 2 ได้ที่หน่วยฉีดวัคซีน ณ วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ ตั้งแต่ 7 - 12 เม.ย. นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

- เขตสะพานสูง ปิดตลาดสะพานสูง 3 วัน ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ขอความร่วมมือกองควบคุมโรค เก็บตัวอย่างน้ำลายผู้ค้าในตลาด รวมถึงประชาชนที่มีความกังวล ซึ่งผลตรวจสอบยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

- เพจ The Lounge.Salaya เป็นเพจของร้านดังในสาลาญา แจกผู้ไปใช้บริการและลูกค้าว่าร้านได้ปิดฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีนักดนตรีติดโควิดมาเล่นที่ร้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- กองทัพบก กำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการประจำการ ประจำปี 2564 วันที่ 1-20 เม.ย.นี้ ให้แต่ละสำนักงานเขตดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เพื่อให้การตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

วันไปโพลาร์โลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, โปสต์ทูเดย์, INN)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวัน World Bipolar Day 2021 ผลักดันแนวคิด "เปิดใจให้ไปโพลาร์" พร้อมเปิดเสวนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยไปโพลาร์จากคนในชุมชนและภาคประชาชน เพื่อพัฒนาการดูแลและเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยในระยะยาว ให้สามารถอยู่ร่วมในชุมชนได้อย่างปกติสุข ภายใต้ความเข้าใจของภาคประชาชน

- พญ.พรรณพิมล วิบูลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคไปโพลาร์เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติ และอาจเกิดในผู้ที่มีความเครียดสะสม ทำให้มีอาการเปลี่ยนแปลงไปจากนิสัยหรือบุคลิกเดิม อาการเด่นคือ อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างช่วงที่อารมณ์ดีมากกว่าปกติ สลับกับอารมณ์ซึมเศร้า โดยอาการแต่ละช่วงอาจอยู่นานเป็นสัปดาห์ หรือหลายเดือน ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยให้ใช้ชีวิตปกติในสังคมญาติและคนรอบข้างต้องได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เสวนาบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ "ระหว่งบรรทัด" และร่วมเสวนาพิเศษ "ร่วมทางเดียวกัน จาก 30 บาทรักษาทุกโรค สู่ 30 บาทรักษาทุกที่" ว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงพัฒนาระบบของโครงการจนเป็นที่มาของคำว่า 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงมากขึ้น สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปหลังจากนี้คือ สถานที่ให้บริการประชาชน เช่น การพัฒนาที่จอดรถ ปรับปรุงระบบอาคาร ดูแล

ประเด็นข่าว

สิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น

เทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, chiamai-mail, pattayamail, posttoday, IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์, innews, thestandard, thebangkokinsight, tnn, mcot, thaigov, workpointtoday, acnews, thailandplus, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, TNN, NBT)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวภายหลังการประชุม คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 2 เรื่อง คือ 1.แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เน้นการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาล คือ 15 มี.ค.-9 เม.ย. 2564 และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย 10-16 เม.ย. เน้นการเข้มมาตรการขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และ 2. เห็นชอบการใช้ยา Naltrexone และยา Acamprosate เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด รักษาผู้ติดสุรา

นโยบายหวานน้อยสั่งได้เฟส 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, chiamainews, thailandplus

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า สธ.ขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสั่งได้ เฟส 2 ขยายผลสู่ภาคธุรกิจ 7 องค์กร ทำให้มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแบบหวานน้อยสั่งได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลลดลง เป้าหมายภายในปี 2564 ประชาชนไทยมีพฤติกรรมการสั่งเครื่องดื่มหวานน้อย อย่างน้อย 50% ช่วยลดการเกิดโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมเปิดตัว Smart Media “Food4Health” สามารถบันทึกสูตรเครื่องดื่มลงในระบบ โปรแกรมจะแปลผลให้ว่าเครื่องดื่มนั้นมีปริมาณน้ำตาลผ่านเกณฑ์เมนูสุขภาพหรือไม่ เพื่อเป็นตัวช่วยจัดการสภาพแวดล้อมด้านอาหารและโภชนาการให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยให้เข้าถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ

ศูนย์กลางความรู้ด้านสมุนไพร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และกล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่เห็นการทำงานเป็นขั้นตอน มีพัฒนาการที่น่าชื่นชม สามารถช่วยชุมชนโดยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวว่า รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้นแบบการรับมือสถานการณ์โควิด 19 ได้ดี ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านสมุนไพรและ گیاهของประเทศไทยที่ก่อตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และยังเป็นต้นแบบของการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่การเรียนรู้ระหว่างกันได้ในระดับประเทศ

-พญ.ไตรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เผยว่า รพ.ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชาวบ้าน ซึ่งรมช.สธ. รับที่จะไปดูงบประมาณในส่วนนี้ให้

งานดูแลสุขภาพแม่และเด็กแบบบูรณาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, chiamainews, thailandplus)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมฯ ร่วมกับ ภาควิชาหรือข่ายทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดูแลสุขภาพแม่และเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ โดยจัดประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างครบวงจร

ยกระดับระบบส่งเสริมสุขภาพ – อนามัยสิ่งแวดล้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก.,ไทยรัฐ, chiamainews, nationtv, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามบันทึกความร่วมมือเชิงนโยบายและบูรณาการระดับท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ออปท.เข้มแข็ง ยกระดับระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกรอบความร่วมมือแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย 1.แลกเปลี่ยนข้อมูลและการบันทึกข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ออปท.ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรของอปท.ให้มีความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 5.การสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมรับมือตามบริบทพื้นที่ ทั้งในสถานการณ์ปกติ ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-สถานการณ์ฝุ่นควันใน จ.เชียงใหม่ มลพิษยังสูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ เตือนว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเด็นข่าว

ยิ่งกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด เป็นต้น อาจเกิดการเจ็บป่วยหรือทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น ขอให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อออกไปข้างนอก ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใช้บริการห้องปลอดฝุ่นที่หน่วยบริการใกล้บ้าน ทั้งที่ รพ.สต. และอพท.

จับอดีต ผอ.รพ.สต.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, 77kaoded)

-ตำรวจ ปคบ. ร่วมกับ สสจ.อุบลราชธานี จับกุม นายกฤษณ์ แก้วมณี อดีต ผอ.รพ.สต.ใน อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี ที่เคยมีข่าวฉ้อโกงเด็กหญิงวัย 3 ขวบ แล้วเสียชีวิต หลังนำหมายค้นบุกตรวจคลินิกกรพยาบาลผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นของภรรยา พบขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา นำตัวส่งพนักงานสอบสวน ปก.ปคบ.

แพทย์ทำคลอดติดเชื้อเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์)

-นายอภิชาติ แยมอยู่ อายุ 56 ปี ชาว จ.สมุทรสงคราม พร้อมลูกชาย และภรรยา ความ นำเอกสารผลการตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รพ.ราชบุรี และรพ.ตำรวจ เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองราชบุรี ให้ดำเนินคดีกับแพทย์ของรพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 จ.ราชบุรี ที่ผ่าตัดทำคลอด น.ส.กฤษณา แยมอยู่ อายุ 34 ปี แล้วมดลูกติดเชื้อเป็นหนอง ก่อนเสียชีวิตหลังคลอด 13 วัน โดยตรวจพบมดลูกอักเสบ มีหนองไหล และไหมเย็บแผลหลุด เชื่อว่าน่าจะตั้งแต่การผ่าตัดและเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อเสียชีวิต ได้มีการพูดคุยกับรพ.ที่ทำคลอดสองครั้ง แต่ยังไม่มียุติ

กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ ฐานโซไซตี

-การที่ภาครัฐผลักดันเรื่องปลดล็อกกัญชาก็เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเกษตรกรและใช้ในทางการแพทย์ รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากที่สุด ดังนั้น ขอให้เดินหน้าเต็มกำลังทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ อย.อย่าสร้างความสับสนให้ประชาชน ด้าน ลุงดำ แห่งเกาะเต่า จะจัดงานรวมพลคนกัญชาเพื่อการแพทย์ ที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 2 เม.ย.นี้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล เรื่องสายพันธุ์กัญชา การพัฒนาสายพันธุ์ การปลูก ให้ได้สารไปใช้ในทางการแพทย์อย่างถูกต้องครบถ้วน

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100 ล้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก.)

-นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คกก.วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100 ล้านบาท ดังนี้ 1.การนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ปรับเป็นวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 2.การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท ตามข้อ 48 ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 100,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ และการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยแนวทางนี้ให้ใช้กับเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่านั้น